



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง		มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 11) รวม 2,043 คน ประกอบด้วยระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 267 คน (คุษฎีบัณฑิต 11 คน , มหาบัณฑิต 232 คน , ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 คน) ระดับบัณฑิต จำนวน 1,776 คน		อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
2	กองบริการการศึกษา	หลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่มีนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา	ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้คณะตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมอบให้รองศาสตราจารย์ศักดิ์คา อินทวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดูแลการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งต่อไป	
3	คณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่	สรุปประเด็นเรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้อง	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา นายบุญลือ ประเสริฐโสภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้เยี่ยมชมกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ตามคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยฯ ดูแลการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2551” วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และกิจกรรมการรับน้องหอ ซึ่งกิจกรรมนี้สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอาจจะจัดให้มีการเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมในวันเริ่มรับน้องหอ โดยให้ขึ้นอยู่กับนิสิตเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไม่มีการรับน้องหอ การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเอง จึงขอให้คณะกำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่คณะใดที่ยังไม่ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ขอให้เร่งดำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 แต่หากคณะใดมีแผนงานจัดกิจกรรมเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ขอให้เสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเลขหมายโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงานได้ทันที	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password